

THÔNG TRI

về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hướng tới xây dựng thành phố Phủ Lý trở thành đô thị văn minh

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự công cộng (TTCC), trật tự đô thị (TTĐT), từ đó nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã từng bước được chuyển biến; công tác quản lý nhà nước được tăng cường; kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư; các giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông được triển khai đồng bộ, đô thị được chỉnh trang ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình vi phạm TTATGT, TTCC trên địa bàn thành phố có thời điểm vẫn còn diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông hằng năm vẫn còn ở mức cao gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản. Hệ thống cơ sở hạ tầng, tổ chức giao thông, đèn chiếu sáng công cộng... ở một số tuyến đường chưa đồng bộ. Công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức của nhân dân ở một số cấp ủy, chính quyền MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng; ý thức chấp hành luật giao thông trong một bộ phận người dân còn hạn chế, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè gây cản trở an toàn giao thông; còn tình trạng sơn, viết, vẽ, dán các hình ảnh trên cột điện, công trình công cộng, vút rác, đổ chất thải... không đúng quy định, gây mất mỹ quan đô thị.

Để tiếp tục tăng cường các giải pháp bảo đảm TTATGT-TTCC-TTĐT, nhằm kiểm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố và tiếp tục thực hiện hiệu quả Thông tri số 12-TT/TU ngày 01/03/2023 của Thành ủy Phủ Lý về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm hạn chế giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu UBND thành phố, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản của các cấp về công tác bảo đảm TTATGT, trọng tâm là: Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Thông tri số 12-TT/TU ngày

01/03/2023 của Thành ủy Phủ Lý về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm hạn chế giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Phủ Lý; Kế hoạch số 09/KH-ATGT ngày 19/01/2024 của Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Nam về thực hiện An toàn giao thông năm 2024; Kế hoạch số 311-KH/TU ngày 30/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 93-CTr/TU ngày 06/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự công cộng và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

2. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Thông tri số 12-TT/TU ngày 01/03/2023 của Thành ủy Phủ Lý về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm hạn chế giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Phủ Lý; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp làm điểm về TTATGT-TTCC và văn minh đô thị. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và bố trí nguồn lực phù hợp đảm bảo hiệu quả, tiến độ đề ra theo lộ trình. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đảm bảo TTATGT-TTCC, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT; trung tâm điều hành đô thị thông minh;...

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố về công tác đảm bảo TTATGT- TTCC- TTĐT, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng kịp thời, hiệu quả.

4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT, để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông; tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề "*Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn*"; chú trọng tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông theo nhóm dân cư, nhóm đối tượng tham gia giao thông, đến tận cơ sở và hộ gia đình, phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh tại các xã, phường.

5. Các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về vận động nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT; đấu tranh chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông và các hành vi gây mất mỹ quan đô thị; duy trì hoạt động các mô hình tự quản có hiệu quả để tiếp tục vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và tham gia phối hợp với lực lượng chức năng để bảo đảm TTATGT-TTCC-TTĐT trên địa bàn, hướng tới xây dựng thành phố Phủ Lý trở thành đô thị văn minh.

6. Giao Đảng ủy Công an Thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kịp thời kiến

ngiht, đề xuất những bất cập trong tổ chức giao thông, các điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tri này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

Thông tri này phổ biến đến chi bộ, đảng viên và phổ biến rộng rãi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy, (để b/c)
- Đảng ủy Công an tỉnh,
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố,
- Các đồng chí Thành ủy viên,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Nguyễn Đức Toàn